



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐชิลี

- ชิลีเสนอกฎหมายการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์ของจีน

๑. สาธารณรัฐชิลี : ชิลีเสนอกฎหมายการสมรสของคูรัักเพศเดียวกัน (วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นาง Michelle Bachelet ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีลงนามในกฎหมายการสมรสของคูรัักเพศเดียวกัน ซึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดในจำนวนกฎหมายการปฏิรูปประเทศของชิลี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในลาตินอเมริกา ก่อนเสนอต่อไปยังรัฐสภา โดยนาง Bachelet กล่าวว่ากฎหมายนี้เพิ่มคำจำกัดความของการสมรสว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของคน ๒ คน ที่มีใช้เพียงแค่ระหว่างชายหญิง และเพิ่มสิทธิแก่คู่สมรสเพศเดียวกัน อาทิ การอนุญาตให้รับอุปการะเลี้ยงเด็กได้ เป็นต้น

ปัจจุบัน ชิลีมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอย่างมากในการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๕ หลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เห็นชอบกฎหมายต่อต้านการกระทำผิดและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งให้ความคุ้มครองการทำร้ายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือมีเอกลักษณ์ทางเพศเฉพาะ โดยกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบภายหลังการเสียชีวิตของนาย Daniel Zamudio ชายรักร่วมเพศที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต โดยพบเครื่องหมายกากบาท (swastikas) ที่ศพผู้เสียชีวิตด้วย ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ๒ ปี รัฐสภาชิลีมีมติเห็นชอบกฎหมายการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคูรัักเพศเดียวกัน และในปีพ.ศ.๒๕๕๙ ชิลีเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council-UNHRC) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศ

อย่างไรก็ตาม ในทวีปอเมริกาใต้มีคูรัักเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตร่วมกันจำนวนมากในหลายประเทศ แต่มีเพียงอาร์เจนตินาและอุรุกวัยเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการสมรสของคูรัักเพศเดียวกันได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ศาลสูงของโคลอมเบียได้ออกกฏการสมรสของคูรัักเพศเดียวกัน แต่ยังไม่มีการออกกฎหมายใดเพื่อรองรับ นาง Bachelet พยายามที่จะผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านรัฐสภาชิลี ก่อนที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นาง Bachelet เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของชิลีตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ ซึ่งระหว่างดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้ผลักดันกฎหมายหลายฉบับ อาทิ การเคารพในความเท่าเทียมกันและกฎหมายการคุมกำเนิดฉุกเฉินโดยเฉพาะในเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี เป็นต้น

ที่มา : www.washingtonpost.com (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

www.aljazeera.com (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน : ร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์ของจีน (วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

จีนเตรียมให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์ฉบับใหม่ โดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เสนอต่อคณะกรรมการการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People's Congress-NPC) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนร่างกฎหมายเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

นาย Su Zelin รองประธานกรรมการด้านกฎหมายของสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้เสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภาและเรียกร้องให้กรรมการสามัญของสภาเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว นอกจากนี้ได้มีการเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดตั้งกองทุนที่มีไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้บริษัทนิวเคลียร์มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และความปลอดภัยของสุขภาพประชาชน

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยนิวเคลียร์ ป้องกันและรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากนิวเคลียร์ ป้องกันสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายถูกออกแบบให้จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ และการกำจัดกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ด้วย

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายนี้เน้นย้ำเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ โดยระบุว่าแต่ละประเทศจะต้องดำเนินความร่วมมือและมีความแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเรื่องความปลอดภัยนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันและดำเนินการกับผู้ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์

เนื่องจากปัจจุบันจีนมีจำนวนการส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความปลอดภัยในโรงงานนิวเคลียร์ของจีนมีความสำคัญมาก จีนได้ลงนามข้อตกลงที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอาร์เจนตินา โรมาเนีย อียิปต์ และเคนยา ปัจจุบันจีนมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด ๓๖ เครื่อง และกำลังสร้างเพิ่มอีก ๒๐ เครื่อง โดยจีนตั้งเป้าหมายที่จะมีความจุพลังงานนิวเคลียร์ ๕๘ ล้านกิโลวัตต์ ในสิ้นปีพ.ศ.๒๕๖๓

ที่มา : www.channelnewsasia.com (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

www.xinhuanet.com (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐